



รางวัลครูสภา ประจำปี ๒๕๔๙

ประเภทครูผู้ปฏิบัติการสอน

นางสิริมา กลิ่นกุหลาบ

ครูสิริมา กลิ่นกุหลาบ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ อายุ ๕๔ ปี จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในปี ๒๕๑๓ จากนั้นศึกษาต่อ ระดับ ปกศ.สูง จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก ในปี ๒๕๑๗ จากนั้นได้ศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี ๒๕๔๔ จนถึง ๒๕๔๖ ครูสิริมาเริ่มทำงานอาชีพครูครั้งแรกที่โรงเรียนวัดศีลขันธาราม จังหวัดอ่างทอง ตำแหน่งครูตรี เมื่อปี ๒๕๑๗ จนถึง ๒๕๔๒ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู เชี่ยวชาญ คศ.๔ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ครูสิริมา เป็นครูที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติวิชาชีพ โดยให้ นักเรียนค้นคว้ารายงานเป็นกลุ่ม นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและส่งผลงานรวมเล่มเป็นครั้งแรกในโรงเรียนส่งเสริมการอ่านหนังสือของครูและนักเรียน ในฐานะบรรณารักษ์ห้องสมุด โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตและใช้สื่อ อย่างหลากหลาย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะวิชาการกลุ่มโรงเรียนอ่างแก้ว และยังได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ เรื่องกลวิธีการสอนซ่อมเสริม สำหรับเด็กอ่าน หนังสือไม่ออก ในฐานะวิชาการกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของกลุ่มโรงเรียน ครูสิริมา ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมบทเรียนสื่อประสม และสื่อการเรียนรู้ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นอันดับ ๑ ของอำเภอ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีรูปแบบการสอนเป็นของตนเอง ชื่อเรียนรู้สังคมศึกษาอย่างมีความสุข “คุณธรรมนำทาง คิดอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันสร้างความรู้ หนูมีผลงาน” จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูแห่งชาติ ครูต้นแบบวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทำการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เข้าโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อคุณภาพการศึกษาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมพัฒนาคุณภาพจัดระบบโรงเรียนโดยยึดการพัฒนาประสานการประเมิน มีผลงานการเขียนกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องนนทบุรี

ครูสิริมาได้รับการประกาศเกียรติคุณและรางวัลจากหน่วยงานต่างๆมากมาย เช่น ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับรางวัลครูดีเด่น จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ และเกียรติบัตรครูดีเด่นของจังหวัดอ่างทอง จากผู้ว่า ราชการจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับรางวัลครูผู้สอนสังคมศึกษาดีเด่น บุคคล ดีเด่นประเภทครูผู้สอน จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บุคคล ดีเด่นประเภทครูผู้สอน และผู้สอนดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ครูต้นแบบ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

รับประทานเข็ม เชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ รับรางวัลครูผู้มีผลงานการจัดการเรียนการสอนดี ในงานมหกรรมการศึกษา จังหวัดนนทบุรี และรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุดดี” เนื่องในโอกาส วันครูโลกจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นต้น

จากผลงานที่กล่าวมาจะเห็นว่า ครูสิริมา เป็นครูที่มีความสามารถหลายด้าน ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานใหม่ๆ ให้เกิดผลดีต่อนักเรียน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อสถาบัน เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลดีอยู่เสมอ

ที่มาข้อมูล

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (๒๕๔๐). **ที่ระลึกงานวันครู ครั้งที่ ๔๑**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, หน้า ๑๑๐-๑๑๑.